

Số: 3495/CATP-ĐCSKTMT Điện Biên Phủ, ngày 30 tháng 12 năm 2024

V/v trả lời test nội dung phản ánh

Căn cứ Quyết định số 662/QĐ-UBND ngày 19/04/2023 của UBND tỉnh Điện Biên về việc Ban hành Quy chế về quản lý, vận hành Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Điện Biên; Quyết định số 663/QĐ-UBND ngày 19/04/2023 của UBND tỉnh Điện Biên về việc Ban hành Quy chế tiếp nhận và giải quyết phản ánh hiện trường trên Hệ thống thông tin phản ánh hiện trường của Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Điện Biên.

Ngày 15/02/2024 Công an thành phố Điện Biên Phủ nhận được Văn bản số 3843820503 về việc test nội dung phản ánh. Sau khi xem xét nội dung phản ánh Công an thành phố đã triển khai thực hiện các bước giải quyết nội dung phản ánh theo đúng quy định. Kết quả xác minh: Qua kiểm tra các cơ sở kinh doanh hàng hoá, dịch vụ trên địa bàn Thành phố Điện Biên Phủ phát hiện và xử lý 02 vụ việc sau:

Vụ 1: ngày 18/10/2024 Công an Thành phố Điện Biên Phủ phát hiện tại cơ sở kinh doanh X- Club thuộc Công ty TNHH New Century Điện Biên, địa chỉ: tổ dân phố 1, phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên có hành vi kinh doanh hàng hoá không rõ nguồn gốc, xuất xứ với tang vật vi phạm hành chính là 30,75 kg hoá chất N₂O chứa trong 03 bình kim loại với mức phạt tiền: 9.500.000 đ (chín triệu năm trăm nghìn đồng) tang vật (tịch thu và tiêu huỷ theo quy định).

Vụ 2: ngày 12/12/2024 Công an Thành phố Điện Biên Phủ kiểm tra phát hiện tại cơ sở kinh doanh X- Club thuộc Công ty TNHH New Century Điện Biên, địa chỉ: tổ dân phố 1, phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên có hành vi kinh doanh hàng hoá không rõ nguồn gốc, xuất xứ với tang vật vi phạm hành chính là 10,5 kg hoá chất N₂O chứa trong 03 bình kim loại với mức phạt tiền: 3.000.000 đ (ba triệu đồng) tang vật (tịch thu và tiêu huỷ theo quy định).

Do hiện nay việc kinh doanh khí N₂O hay còn được gọi là (bóng cười) không nằm trong danh mục chất ma tuý và tiền chất theo quy định tại Nghị định 57/2022/NĐ-CP quy định các danh mục chất ma tuý và tiền chất nên việc nhập khẩu, mua bán... chất N₂O để sử dụng trong công nghiệp, phát triển kinh tế, xã hội... vẫn được thực hiện nhưng phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật vì vậy việc sử dụng khí N₂O chưa có điều luật cụ thể nào cấm nên quá trình kiểm tra tại các cơ sở khi phát hiện vụ việc chỉ xử lý theo hình thức vi phạm hành chính về hành vi: Kinh doanh “hàng hoá không rõ nguồn gốc, xuất xứ” ngoài ra không phát

hiện và xử lý vụ việc vi phạm nào khác liên quan đến kinh doanh khí N₂O. Công an thành phố Điện Biên Phủ đã tuyên truyền phổ biến pháp luật và yêu cầu các cơ sở cam kết không kinh doanh các mặt hàng về khí N₂O cho người sử dụng.

Trên đây là việc trả lời test nội dung phản ánh của Công an thành phố Điện Biên Phủ, báo cáo UBND thành phố Điện Biên Phủ năm./.

Nơi nhận:

- Hệ thống phản ánh hiện trường (Điện Biên Smart);
- Lưu: CATP (ĐCSKTMT).

**KT. TRƯỞNG CÔNG AN THÀNH PHỐ
PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN THÀNH PHỐ**



Thượng tá Nguyễn Anh Dũng